



ข่าวจากหนังสือพิมพ์พิมพ์ดีดออนไลน์ ฉบับประจำวันที 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หน้า .. มุลค่าข่าว

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองศ์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สอใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปร.ทปอ.ยันไม่เลื่อนสอบทีแคส'64

ชี้กระทบกว่า3แสนคน-แจ้งล่วงหน้าแล้ว3ปี เผยผลสำรวจ'น.ร.'กลัวไม่ได้สอบมากกว่า

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยกรณีกลุ่มนักเรียนมัธยมตัวที่สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเรียกร้องให้เลื่อนสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2564 เช่น การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (โอเน็ต) และการสอบ 9 วิชาสามัญ เป็นต้น ว่า ยืนยันว่า ทปอ.จะเดินหน้าจัดสอบต่อไป เพราะยังมีนักเรียนกว่า 250,000 คน ที่เตรียมตัวสอบ GAT และ PAT วันที่ 20-23 มีนาคม และมีนักเรียนกว่า 300,000 คน ที่เตรียมสอบโอเน็ตในวันที่ 27 และ 29 มีนาคมนี้ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ ถ้าเลื่อนสอบจะกระทบกับการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มาก เพราะ สทศ.เตรียมเจ้าหน้าที่และสถานที่จัดสอบแล้ว อีกทั้ง สทศ.ยังมีภารกิจอื่นอีกมาก การเลื่อนสอบจะกระทบหน่วยงานอื่นๆ ที่สำคัญการสอบกระชั้นเข้ามา หากเลื่อนก็คงลำบาก "ทุกการสอบมีคณไม่พร้อม และมีความเครียดอยู่แล้ว แน่อนความเห็นต่างมีอยู่ในทุกเรื่อง ทปอ.ต้องตัดสินใจเพื่อส่วนรวม เพื่อให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปได้ ทปอ.ไม่ได้เพิกเฉยละเลย หรือไม่สนใจเสียงเรียกร้องของนักเรียน เราเคารพ

และนำมาพิจารณาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยบริบททั้งหมดจึงไม่เลื่อนสอบ เพราะถ้าเปลี่ยนแปลงตอนนี้ กว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ จะได้รับผลกระทบไปด้วย" นายบัณฑิตกล่าวว่า ผู้สื่อข่าวถามว่า นักเรียนที่เรียกร้องให้เลื่อนเพราะกังวล และเครียดจากการเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่อง อาจมีความรู้ไม่พอในการสอบ นายบัณฑิตกล่าวว่า จากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลมา พบว่ามีนักเรียนกังวลว่าจะไม่ได้สอบมากกว่าอยากให้เลื่อนสอบ อีกทั้งการจัดสอบต่างๆ ไม่ได้เตรียมตัวแค่ 1-2 เดือน แต่เตรียมตัวและประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี

ด้านคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวว่า รับทราบข้อเรียกร้องของนักเรียน และเข้าใจถึงความลำบาก ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าเลื่อนสอบไม่ได้